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Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

580. stjórnarfundur 15. mars. 2022. kl. 18:00 
  
 Mættir: Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason,  
 Eva Björk Sveinsdóttir, Jónína Steinunn Helgadóttir, Sveinbjörg S. Sigurðardóttir og  
 Björg Hafsteinsdóttir. 

 
1. Skipting stjórnar 

Einar Haraldsson formaður leggur til óbreytta skipan stjórnar. Kári Gunnlaugsson 
varaformaður, Eva Björk Sveinsdóttir ritari, Garðar Newman gjaldkeri og Birgir Már 
Bragason meðstjórnandi. Varamenn eru Jónína Steinunn Helgadóttir, Sveinbjörg 
Sigurðardóttir og Björg Hafsteinsdóttir.  

 
2. Fundargerð síðasta fundar 

Yfirfarin og samþykkt. 
 
3. Innkominn póstur 

Fundargerð aðalfundar sunddeildar. 
Erindi frá blakdeild vegna afnota af Heiðarskóla undir bikarleik. Erindi til Hafsteins 
Ingibergssonar umsjónarmanns fasteigna. 
Erindi frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar til ÍT vegna aðstöðuleysis auk 
afrita af tveimur erindum frá 2019 frá knattspyrnudeild til ÍT.  
Erindi frá Davíð Óskarssyni formanni rafíþróttadeildar vegna æfingaaðstöðu deildarinnar. 
Stjórnin ræddi húsnæðið og það þarf mikið að laga þar.  
Fréttabréf ÍSÍ.  
Fréttabréf UMFÍ, könnun; Hver er draumamiðstöðin þín. Ný þjónustumiðstöð UMFÍ á 
teikniborðinu. Öryrkjabandalagið hefur keypt núverandi húsnæði. 
Fréttatilkynning frá ÍSÍ, innrás í Úkraínu. 
Tölvupóstur sem vekur athygli á  drögum að frumvarpi til laga um breytingar á 
samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs nr. 45/2019. 
Tölvupóstur frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar til Hafþórs Barða 
Birgissonar íþrótta- og tómstundafulltrúa varðandi framtíðarnotkun æfinga og keppnissvæðis 
Keflavíkur við Iðavelli. 
Tölvupóstur frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar til Hafþórs Barða 
Birgissonar íþrótta- og tómstundafulltrúa og Friðjóns Einarssonar bæjarfulltrúa vegna óskar 
um framkvæmdir við núverandi aðstöðu knattspyrnunnar. 
Tölvupóstur frá ÍSÍ, fyrirlestur um heilahristing fyrir þjálfara 30. apríl – 1. maí 2022. 
Tölvupóstur frá ÍSÍ, könnun um heilsueflingu eldra fólks. Þrjú erindi. 
Tölvupóstur með upplýsingum um opna fjölskyldutíma á vegum Keflavíkur og Njarðvíkur, 
tengist verkefninu allir með. 
Tölvupóstur frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar til Guðlaugs H. 
Sigurjónssonar og fl. vegna hitakerfis á knattspyrnuvellinum við Hringbraut. 
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Tölvupóstur frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar til Friðjóns Einarssonar 
bæjarfulltrúa vegna fjármögnunar á kaupum á nýrri sláttuvél. 
Fundargerð rafíþróttadeildar. 
Tölvupóstur frá skjalaverði Reykjanesbæjar vegna bókunar íþrótta- og tómstundaráðs á 
grasrótarverðlaunum. Íþrótta- og tómstundaráð vill koma á framfæri miklu hrósi til félaganna 
og óskar þeim til hamingju með grasrótarverðlaun KSÍ. 
Tölvupóstur frá Höllu Karen Guðjónsdóttur. BAUN, barna- og ungmennahátíð í Reykjanesbæ 
er á dagskrá dagana 28. apríl til 8. maí. 
Tölvupóstur frá UMFÍ, könnun um hvað þú veist um hreyfinguna. 
Fundagerð barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar. 

 
4. Sendur póstur 

Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  
Erindi knattspyrnudeilda Keflavíkur og Njarðvíkur um ósk um samtal sent á bæjarstjóra og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

 
5. Aðalfundir deilda og félagsins 

Körfuknattleiksdeild á eftir að halda sinn aðalfund,  hann verður í kvöld kl. 20:00. 
Aðalfundur Keflavíkur var haldinn mánudaginn 28. febrúar kl. 19:00. Kjartan Már 
Kjartansson bæjarstjóri, Helgi Arnarsson sviðstjóri fræðslusvið, Eva Stefánsdóttir formaður 
íþrótta- og tómstundaráðs, Hafþór Barði Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi, Friðjón 
Einarsson bæjarfulltrúi, Árni Ármannsson rekstrarfulltrúi íþróttamannvirkja  ásamt gjaldkera 
UMFÍ Guðmundi G. Sigurbergssonar voru meðal fundarmanna. 
Formaður og stjórn voru endurkjörin. Starfsbikarinn var veittur Þorgerði Halldórsdóttur. Veitt 
voru starfsmerki UMFÍ sem eftirtaldir fengu: Sigurgeir R. Jóhannsson skotdeild, Sigurður 
Markús Grétarsson körfuknattleiksdeild, Kristín Blöndal körfuknattleiksdeild/kvennaráði og 
Elísabet Lovísa Björnsdóttir knattspyrnudeild/unglingar. 

 
6. Formanna og gjaldkerafundur 

Framkvæmdastjóra falið að finna tíma í byrjun apríl.  
 
7. Önnur mál 

A. Trúnaðarmál rætt. 
B. Farið yfir starf íþróttastjóra. 
C. Fundur með íþrótta- og tómstundaráði og skotdeild 22. mars. Skotdeild verður með stutta 

kynningu á sínu starfi að ósk íþrótta- og tómstundaráðs. 
D. Umræða um að funda með frambjóðendum til bæjarstjórnar. 
E. Heimsókn til deilda í apríl.  

 
 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 29. mars 2022 
Fundi slitið kl. 20:00 
Fundinn ritaði Eva Björk 


